

<https://trungtamthuoc.com/>

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe

EUcaherb

Hỗ trợ giảm ho, đau rát họng đã có Eucalherb lo

Thành phần thảo dược truyền thống, an toàn

*Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm & giảm đau rát họng,
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản*



**Dành cho trẻ trên 6 tuổi và người lớn: Bị ho, ho có đờm, đau rát họng,
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản**

DKT
HATAPHAR

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Số ĐKSP: 4680/2022/ĐKSP

Số xác nhận NDQC:

**Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm và đau rát họng,
khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản**

THÀNH PHẦN CẤU TẠO: Trong 01 viên nang mềm có chứa:

Tinh dầu Khuynh diệp (Aetheroleum Eucalypti) (tương đương Eucalyptol 60mg)	100mg
Tinh dầu trầm (Oleum Cajeputi)	10mg
Tinh dầu gừng (Oleum Zingiber officinale)	6mg
Tinh dầu bạc hà (Oleum Mentha arvensis)	5mg
Tinh dầu Tần lá dày (Oleum Coleus amboinicus)	1,5mg
Tinh dầu Quế (Oleum Cinnamomum cassia)	0,2mg

Phụ liệu: chất tạo vỏ nang (Gelatin), chất giữ ẩm (Glycerin, Sorbitol), chất bảo quản (nipagin, nipasol), cồn thực phẩm (96%), chất tạo màu tổng hợp (Green HT), hương liệu tổng hợp (vanillin), chất nhũ hóa (đậu phụ nành), nước tinh khiết.

✓ CÔNG DỤNG

Hỗ trợ giảm ho, giảm đờm, giảm đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

✓ ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

Trẻ em trên 6 tuổi và người lớn bị ho, ho có đờm, đau rát họng, khản tiếng do viêm họng, viêm phế quản.

✓ CÁCH DÙNG

Trẻ trên 6 tuổi: Uống 1 viên/ lần x 2 lần/ngày
Người lớn: Uống 2 viên/lần x 2 lần/ngày

✓ BẢO QUẢN

Nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp. Để xa tầm tay trẻ em.

✓ THỜI HẠN SỬ DỤNG

36 tháng kể từ ngày sản xuất. ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì.

Lưu ý: Không sử dụng cho người bị ho khan, người gầy yếu, suy nhược, táo bón, huyết áp cao, phụ nữ có thai, nóng bên trong, mất máu, người âm hư, dương thịnh, người có tiền sử động kinh, co giật do sốt cao, người có mẫn cảm kiêng kỵ với bất kì thành phần nào của sản phẩm. Người sử dụng thuốc, điều trị bệnh tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

** Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.*



**Ho, đau rát họng dùng lo
đã có Eucalherb hỗ trợ**